





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน


28 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาท รักษาทุกที่ฯ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, prd., TNN, infoquest, springnews, INN)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 46 พร้อมกล่าวปาฐกถา “จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ที่มีมาตั้งแต่สมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี เกิดผลดีต่อประชาชนมากมาย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณสุขเข้าถึงง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่ขาดแคลนบริการระดับต้นและกลาง มีเป้าหมายสร้างศูนย์บริการสุขภาพ 500 แห่ง และรพ.ชุมชน 50 แห่ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ มีผู้ใช้บริการคลินิกเอกชนเพิ่มขึ้น ลดความแออัดและลดระยะเวลาในการรอรับการรักษา 98% ของผู้ใช้บริการพึงพอใจกับนโยบายนี้ ดังนั้น การเริ่มต้นโครงการในกรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญในด้านสาธารณสุขไทย โดยมีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</p> <p>1. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, newtv, INN, prd., voicetv, thereporter)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช. สธ. ลงพื้นที่พร้อมกับคณะรัฐมนตรี โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ จ.เชียงราย และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือ รวมถึงร่วมประชุมส่วนราชการ ติดตามเร่งรัดการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และร่วมติดตามการฟื้นฟูโครงการบ้านธนารักษ์กองทัพบก ที่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย</p> <p>- นายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้ มท. เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ล่าสุดเยียวยาไปแล้วกว่า 3,000 ครอบครัว สำหรับครอบครัวอื่น ๆ รอการตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้ระดมความช่วยเหลือจัดการปัญหาดินโคลนตกร้างในบ้านเรือน โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วีรุฑฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 เผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สธ. ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.เชียงราย และเชียงใหม่ 27-28 ก.ย. โดย สธ. ได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีสถานการณ์น้ำท่วมใหม่ใน 2 จังหวัด คือจ.ตาก และนครสวรรค์ ส่งผลให้ทั่วประเทศมีสถานการณ์ใน 18 จังหวัด ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้ว 14,878 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 51 ราย บาดเจ็บสะสม 1,502 ราย เปิดศูนย์พักพิง 125 แห่ง มีผู้รับบริการ 497 ราย ภาพรวมทรัพยากรคงคลังและอัตราการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ยังมีเพียงพอ</p> <p>2. ส่งทีมเยียวยาจิตใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd., thestandard) ทีวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้จัดทีม MCATT ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับ สสจ.เชียงราย ช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย ได้แก่ ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และกลุ่มเปราะบาง ใช้หลักการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในระยะยาว โดยนำบุคลากรด้านสาธารณสุขร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ด้วยหลัก 3 ส. ได้แก่ (ส.ที่1) สอดส่องมอง (ส.ที่ 2) ใส่ใจรับฟัง และ (ส.ที่ 3) การส่งต่อเชื่อมโยง</p> <p>3. คืบหน้าน้ำท่วม รพ.ลานนา 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สจจ.เชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมติดตาม พร้อมให้กำลังใจแก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ รพ.ลานนา 3 หลังหลังน้ำทะเลท่วมบริเวณชั้น 1 และที่จอดรถ ล่าสุดกลับสู่สภาพปกติแล้ว เร่งทำความสะอาดพร้อมรับตรวจผู้ป่วยใน 30 ก.ย. นี้</p>	
<p>นโยบายการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ch3plus, prd.)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ได้มีการขับเคลื่อน “การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ” ด้วยโครงการมหัศจรรย์ 2500 วัน ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการและสามารถลดปัญหาสุขภาพของมารดาและทารกได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ประสงค์ตั้งครรภ์ จะสนับสนุนให้หน่วยบริการจัดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ให้คำแนะนำ สนับสนุนยาเพอร์โรโพลิก และตรวจสุขภาพ และสำหรับหญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด จัดบริการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สนับสนุนการตั้งครรภ์และการคลอดที่ปลอดภัยด้วยระบบ One Province One Labor room รวมถึงการดูแลสุขภาพหลังคลอด วางแผนครอบครัว รับประทานเสริมธาตุเหล็กโพลีและไอโอดีน สนับสนุนนม ไข่ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ ยังมุ่งควบคุมคุณภาพสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย</p>	-
<p>ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. กล่าวในการสรุปผลการดำเนินงานของ สธ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า อย. มุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพและส่งเสริมไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ รวมถึงสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค สนับสนุนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และยังมี การจัดทำระบบ e-learning ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยในปี 2567 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง อย. 1,796 รายการ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 2,700 ล้านบาทต่อปี และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรโดยกำหนดมาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับการส่งออก และมีการบรรจุรายการยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 122 รายการ รวมทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรได้มากขึ้น ผ่านระบบบริการสาธารณสุขและการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง</p>	-
<p>คัดกรองมะเร็งไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงผลงานโครงการขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในปี 2567 คัดกรองได้ 2.4 ล้านคน พบเป็นไวรัสตับอักเสบ บี กว่า 60,000 คน และตับอักเสบ ซี กว่า 20,000 คน ซึ่งในอนาคตหากไม่ได้รับการคัดกรองและรักษาจะกลายเป็นมะเร็งตับประมาณ 15,000 คน และเป็นตับแข็งได้ไม่น้อยกว่า 32,000 คน ช่วยประหยัดค่ารักษามะเร็งตับในอนาคตถึง 4,000 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 หรืออายุ 32 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-
<p>พัฒนาบริการ-เพิ่มการดูแลเข้าถึงโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในโอกาสร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย สธ. ปี 2567 ว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบบริการและเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการดูแลด้านโรคมะเร็ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำคัญให้กับประชาชนกว่า 1.7 ล้านราย และให้การรักษาไปแล้วกว่า 70,000 ราย เกือบทั้งหมดสามารถใช้สิทธิ์การรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรคมะเร็งเต้านม จะพบบ่อยที่สุดในหญิงไทย คาดภายในสิ้นปี 2567 จะมีประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้าถึงการตรวจคัดกรองไม่ต่ำกว่า 25,000 ราย และจะช่วยให้ค้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกได้ถึง 500-600 ราย ในส่วนของโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั้งชายและหญิง คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ คาดภายในสิ้นปี 2567 จะมีประชาชนได้รับการตรวจกว่า 5 ล้านราย และในรายที่ผิดปกติจะได้รับส่องกล้องลำไส้กว่า 8 หมื่นราย ตรวจพบมะเร็งระยะแรก 1,000 ราย ย้ำว่าคนไทยสามารถใช้สิทธิการตรวจรักษามะเร็งได้ทุกสิทธิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ รพ.ใกล้บ้าน ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p>	
<p>ยกระดับมูลค่าสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวในโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย สธ. ปี 2567 ว่า กรมฯ ตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 56,000 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 104,000 ล้านบาทภายในปี 2570 นอกจากนี้ยังได้ยกระดับบริการการแพทย์แผนไทย เพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารักษาและพัฒนาทักษะหมอนวดกว่า 200,000 คน รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผ่านระบบหลักประกันสุขภาพ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน</p>	-
<p>รับฟังอย่างเข้าใจ ป้องกันปัญหาวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในสังคมปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวและเข้าใจลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะปัญหาที่อาจเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมที่ผิด เช่น การใช้ยาเสพติด ดังนั้น พ่อแม่ควรเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สั่งสอนหรือห้ามปราม มาเป็นเพื่อนที่เข้าใจ รับฟัง และให้โอกาสบุตรหลานแสดงความคิดเห็น จะช่วยให้ลูกหลานกล้าเปิดใจและปรึกษาปัญหา ทำให้สามารถช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ทันที่</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยช. แนะนำหากพบว่าบุตรหลานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ่อแม่ควรตั้งสติ ใช้เหตุผลในการพูดคุยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดโดยไม่ตำหนิอย่างรุนแรง ให้กำลังใจและแสดงความรัก พร้อมปรึกษาครูหรือแพทย์เพื่อหาทางแก้ไข ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยบุตรหลานเลิกยาและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้</p>	-
<p>ขับเคลื่อนแผนอาหารไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกับ มกอช. สศก. และกรมอนามัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารระดับจังหวัด เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนชาติด้านอาหาร</p>	-
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปีนี้นางานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "111 ปี ไทยร่วมใจ ขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคที่หากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกราย พร้อมแนะนำประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำ ทั้งนี้ หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค และควรเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10 วัน</p>	-
<p>เตือนอย่าเชื่ออาหารเสริมรักษาโรคหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ออย.</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจ เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อผู้ประกอบการบางรายที่ฉวยโอกาสใช้วันดังกล่าวโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเกินจริง ระบุรักษาโรคหัวใจได้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง แนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการอย่างถี่ถ้วน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีเลข</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สารบบอาหาร และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของ อย.	
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-